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1. Fundarstjóri næsta fundar.
Áslaug var valinn fundarstjóri næsta fundar

2. ÍTH fundur.
Íþrótta viðurkenninga hátíðinn verður 27.desember.2017

3. Umræða um Strætó í Hafnarfirði.
Spurt var afhverju fulltrúi ungmenna væri ekki í nefndinni sem þau 
voru búin að tala um.þau sögðu að að það myndi ekki gerast því þá 
þyrfti að fá  fulltrúa aldraða og fatlaðra líka.Okkur finnst þetta óréttlátt 
því ungmenni nota strætó mikilu meira heldur en aldraðir. fatlaðir geta 
hringt í faraþjónustu fatlaðra.

Við nýttum okkar tíma til að fara á strætó kynningu um að breyta 
leiðarkerfi Hafnarfjarðar. 

Komum nokkrum hugmyndum á frammfæri og viljum ýta undir að taka 
upp nýju leiðirnar eins fljótt og hægt er



Okkur fannst fundurinn ekki ná nógu vel til ungmenna.

Okkur finnst að fulltrúi ungmenna ætti að vera í strætó ráðinu

4. Kraginn
Skrekk kepni stórhöfuðborgarsvæðisins(suðvestur-kjördæmi)

Sent verður tölvupóst á önnur ungmennaráð á næsta fundi.

5. Breyting funda
Samþykt að fudnurinn verður haldinn 17.október næstkomandi

6. Önnur mál.
Bílbelti í strætó.

það leiðir ekkert slæmt að því að nota bílbelti í strætó því þá er 
strax komið meira öryggi og fleiri myndu nýta sér þjónustuna.

Ýta þarf undir forvarnarkennslu(vape) og fræðslu um geðræn vandamál 
í grunnskólum og frammhaldskólum.

Það vantar meiri stjórnmála fræðslu í 10.bekk grunnskóla.

Námskeiðið á kex hostelinu : umsóknarfrestur liðinn

Ummræða um að 14 ára krakkar í 9.bekk fái tækifæri að vinna á fleiri 
stöðum.aldurstakmark á mörgum stöðum svo fáir möguleikar fyrir 14 
ára krakka

Fundi slitið klukkan:21:38
Næsti fundur er 17.október.2017




